

Số: **0185**CV /VNECO8-TK

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 04 năm 2023

(V/v: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị
cảnh báo và phương án khắc phục)

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO8; Mã chứng khoán: VE8 xin trân trọng gửi lời chào đến Quý Ủy Ban và Quý Sở.

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 8 nhận được Quyết định số: 227/QĐ-SGDHN ngày 30/03/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc đưa cổ phiếu của công ty vào diện cảnh báo, giải trình nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo và đưa ra phương án khắc phục. Chúng tôi xin thực hiện như sau:

1/ Phần giải trình: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Công ty có kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bị âm : -6.784.160.225 đồng là do:

- Ảnh hưởng đại dịch covid-19 từ những năm trước, ảnh hưởng chính sách thắt chặt tín dụng và đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc không thu xếp được lịch cắt điện hợp lý để thi công ... làm cho hoạt động sản xuất trên các công trình bị ngưng trệ, có công trình phải ngừng thi công, một số công trình khác chưa thể triển khai thi công được... dẫn đến doanh thu cả năm về xây lắp và SXCN chỉ đạt hơn 44% kế hoạch đề ra.

- Giá nguyên nhiên vật liệu trong năm 2022 tăng cao làm cho giá vốn tăng, đồng thời chi phí quản lý cũng tăng theo. Việc khó tiếp cận nguồn vốn vay tại các tổ chức thương mại, phải tìm vay những nguồn khác nên chi phí tài chính tăng.

Với những nguyên nhân trên làm cho kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty lỗ nặng.

2/ Phương án khắc phục: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo với mục tiêu là từng bước ổn định, tăng dần doanh thu, giảm chi phí để bù lỗ và có lãi trở lại.

Trên đây là báo cáo nguyên nhân dẫn đến tình trạng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty bị âm, chứng khoán của Công ty bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục của Ban lãnh đạo nhằm đưa hoạt động SXKD của Công ty ngày một tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TK-D(03).

Ray



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN CÔNG ĐIỀU